

ผลผลิตน้ำตาลฤดูหน้าสงวนไว้สำหรับตลาดในฟิลิปปินส์เท่านั้น



สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาลฟิลิปปินส์ (Sugar Regulatory Administration: SRA) ระบุว่ากำลังวางแผนที่จะจัดสรรการนำเข้าผลผลิตน้ำตาลทั้งหมดเพื่อใช้ภายในประเทศ เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะลดลงในร่างคำสั่งน้ำตาล (Sugar Order) SRA ระบุว่า ผลผลิตน้ำตาลทั้งหมดในปีการเพาะปลูกที่จะมาถึงจะถูกจัดประเภทเป็นระดับ “B” หรือสงวนไว้สำหรับใช้ภายในประเทศ โดยนาย Pablo Luis Azcona ผู้บริหารของ SRA คาดว่าผลผลิตจะลดลงและจะฟื้นตัวหลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño Southern Oscillation: ENSO) ต่อการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 จากการประมาณการเบื้องต้นของ SRA ผลผลิตน้ำตาลปีการเพาะปลูก 2567 – 2568 อาจลดลงเหลือปริมาณ 1.78 ล้านตัน เมื่อเทียบกับผลผลิตปีการเพาะปลูก 2566 – 2567 ที่มีปริมาณ 1.92 ล้านตัน และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Statistics Authority: PSA) ผลผลิตอ้อยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ลดลงร้อยละ 42.3 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเหลือปริมาณ 1.63 ล้านตัน ทำให้น้ำตาลเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว นาย Azcona กล่าวเสริมว่า จากการประมาณการผลผลิตและสต็อกจริงที่มีอยู่และการนำเข้าที่กำลังมาถึง อุปทานน้ำตาลน่าจะเพียงพอจนถึงสิ้นสุดฤดูการสี (Milling season) ภายในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน 2568

SRA ได้อนุมัติการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์สูงสุด 240,000 ตัน ซึ่งน้ำตาลทรายขาวประมาณ 176,000 ตันจะเพียงพอสำหรับอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนอกฤดูการผลิต สามารถมั่นใจได้ว่าอุปทานน้ำตาลมีเสถียรภาพ ซึ่งสามารถนำเข้าได้เมื่อขาดแคลน โดยน้ำตาลที่นำเข้าอาจจะเริ่มมาถึงในกลางเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ นาย Manuel R. Lamata ประธานสหพันธ์ผู้ผลิตน้ำตาลแห่งฟิลิปปินส์ (United Sugar Producers Federation of the Philippines) แสดงความคิดเห็นว่า ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลที่ได้รับการอนุมัติอาจเพียงพอที่จะชดเชยการขาดแคลนในการผลิต เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

รุนแรง การผลิตพืชผลจึงไม่ตึงเครียด ไม่มีอะไรต้องกังวลในแง่ของอุปทาน โดย SRA ได้คาดการณ์สถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้วโดยอนุมัติการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กว่า 200,000 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อการชดเชยส่วนที่ขาดแคลน ตามการประมาณการของ SRA เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ฟิลิปปินส์มีสต็อกน้ำตาลดิบอยู่ที่ปริมาณ 227,779 ตัน ในขณะที่สต็อกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที่ปริมาณ 487,268 ตัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น

- “น้ำตาล” ถือเป็นสินค้าอ่อนไหวของฟิลิปปินส์ที่มีการควบคุมการนำเข้าโดยการใช้มาตรการโควตาภาษี (Tariff-Rate Quotas: TRQs) โดยมีสำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (SRA) ภายใต้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาล ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์สามารถผลิตน้ำตาลเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกบางส่วน โดยมีการบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยปีละประมาณ 2.3 ล้านตันต่อปีร้อยละ 50 ถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial users) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 32 ถูกใช้ในภาคครัวเรือน และร้อยละ 18 ถูกใช้ในสถาบัน/ภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านอาหาร และร้านเบเกอรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำตาลในช่วงเวลาที่ขาดแคลน โดยจะเปิดให้มีการนำเข้าเมื่อผลผลิตประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
- ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอาจประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำตาลและเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอุปทานเพียงพอในตลาดรวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไม่ให้พุ่งสูงขึ้น ฟิลิปปินส์จึงอาจจำเป็นต้องเปิดโควตานำเข้าเพื่อเสริมอุปทานในประเทศในช่วงนอกฤดูการผลิต ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีไทยสามารถขยายตลาดส่งออกน้ำตาลมายังฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากฟิลิปปินส์เปิดโควตานำเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยไทยส่งออกน้ำตาลมาฟิลิปปินส์มูลค่า 12,536.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีมูลค่า 7,323.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.18 สำหรับในปี 2567 ฟิลิปปินส์เพิ่งเริ่มเปิดโควตานำเข้า ส่งผลให้การส่งออกน้ำตาลของไทยมาฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567 ลดลงมีมูลค่าอยู่ที่ 803.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1,122.62 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีมูลค่า 9,821.30 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อฟิลิปปินส์เปิดโควตานำเข้าน้ำตาลตามการแถลงการณ์ข้างต้นคาดว่าจะช่วยส่งผลให้การส่งออกน้ำตาลของไทยกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการส่งออกน้ำตาลของไทย ทั้งนี้ น้ำตาลของไทยเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและขนม รวมทั้งเครื่องดื่ม เนื่องจากน้ำตาลไทยได้รับความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา
กันยายน 2567

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ